

## บึงกาฬเตรียมเนรมิตเขื่อนริมโขง..พัฒนาเมืองสู่อุทยาน สร้างแลนด์มาร์ค'เช็ก แซะ แชร'ให้คนทั่วไปได้รู้จัก



บึงกาฬ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสุดของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยแยกอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอนุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย โดยจัดตั้งเป็นจังหวัดลำดับที่ 77 ของประเทศไทย แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้จักจ.บึงกาฬ เท่าที่ควร

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือ มท.3 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจติดตามการทำงาน มอนิเตอร์นโยบายการพัฒนาและแนวทางแก้ไขปัญหามในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยมีหน่วยงานที่นำเสนอการพัฒนาและแก้ไขปัญหามา



โดยได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานประกอบด้วย 1. การดำเนินงานโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 2.การบูรณาการการทำงาน ของทุกภาคส่วน 3.การทำงานที่เน้นประโยชน์สุขของประชาชน 4. การพัฒนาเมืองบึงกาฬสู่อุทยาน (สามาบิน ถนน แหล่งท่องเที่ยว) 5.การป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดน และ 6.การสร้างอาชีพสร้างรายได้แก่ประชาชน พร้อมกันนี้ ยังเปิดโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.บึงกาฬ รวมทั้งบรรยายการพัฒนา

จังหวัดบึงกาฬสู่อุทยาน และเยี่ยมชมบูธโอทอปนวัตกรรมวิถีของชุมชนจากอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัด

นายทรงศักดิ์ รมช.มหาดไทย กล่าวว่า การมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อมารับฟังปัญหาของทุกภาคส่วน เพื่อนำไปแก้ไข และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวบึงกาฬ ที่เพิ่งตั้งจังหวัด ซึ่งจะเป็นการบูรณาการของทุกภาคส่วน ยกกระดับเป็นจังหวัดที่มีคุณภาพที่ดีในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุขโลก ในด้านของน้ำ เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ รองรับการพัฒนาของจังหวัดต่อไป ส่วนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันกวดเซาะ และศูนย์เสียดินแดนริมดลิ่งแม่น้ำโขง บริเวณด้านภักดิ์เทศบาลเมืองบึงกาฬ ซึ่งจะดำเนินการใน

ปีงบประมาณ 2563 เพื่อป้องกันการพังทลายของดลิ่งริมแม่น้ำโขง เป็นการรักษาดินแดน และแนวเขตชายแดนของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่ตามแนวดลิ่งริมแม่น้ำโขง ทั้งนี้ นายสมิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น ได้ให้รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวด้วย

สำหรับการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะริมแม่น้ำโขงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดบึงกาฬ ครั้งนี้ จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนป้องกันดลิ่งให้มีความสวยงาม คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง มีลานกิจกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนในโอกาสต่าง ๆ มีศูนย์ส่งเสริมสินค้าและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่หลังไหลเข้ามาเที่ยว จ.บึงกาฬ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง และเริ่มเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจของจังหวัด ให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปอีกในอนาคต รวมทั้งการได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า 500 ไร่ จากการทำเขื่อนกันดลิ่งฝั่งส่วนที่ค่อขยายจากจุดที่ทำมาแล้ว จะทำให้ จ.บึงกาฬ มีแลนด์มาร์คที่สวยงามที่สุดในจังหวัดที่ติดแม่น้ำโขง จะกลายเป็นจุดถ่ายรูปของนักท่องเที่ยว เป็นสถานที่จัดงานกาชาดงานวันช้างป่า และงานแข่งเรือยาวประเพณีไทย-ลาว-เวียดนามประจำปี ซึ่งสามารถจัดแข่งลือได้ทุกเดือน จากนั้นก็นำเรือที่ชนะเลิศมาแข่งประจำปีได้เลย

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากการจัดงาน หรือเทศกาลต่าง ๆ ไม่มีความสะดวก เพราะพื้นที่มีน้อยและจำกัด ร้านค้าตั้งบดบังทางเข้าบ้าน



ของชาวบ้าน ทำให้ต้องปิดร้านกันหมดเวลามีงานเทศกาล จึงจำเป็นต้องขยายพื้นที่เพื่อรองรับเทศกาลงานต่าง ๆ ดังกล่าว โดยความเห็นชอบของพี่น้องประชาชนและผู้นำท้องถิ่นทั้ง 8 แห่ง คาดว่าหลังจากปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว จะกลายเป็นแหล่ง "เซ็ก แซะ แซร์" ให้คนมาเซ็กอินสถานที่ พร้อมถ่ายรูป และแชร์ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ก ให้คนทั่วไปได้รู้จัก "บึงกาฬ" มากกว่านี้.

**วิรัตน์ บุญพิเชฐ**

## 'มท.2'ห่วงชาวใต้เจอมรสุม2เดือน

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย (มท.2) ได้มีคณะประกอบด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รอง ผวจ.สงขลา นายสมศักดิ์ ดันดิเสร์ณี นายกเทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจความเสียหายบริเวณแนวชายหาดชลาลัย เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรง กัดเซาะดินสามขนาดใหญ่นิวบริเวณชายหาด ล้มพังลงมาแบบถอนรากถอนโคนกองอยู่บริเวณชายหาดหลายสิบคัน อีกทั้งแนวสันทรายบริเวณชายหาดก็โดนคลื่นกัดเซาะจนเป็นรอยเว้าตลอดแนวชายหาดอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน

นายนิพนธ์ กล่าวว่า เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับ จ.สงขลาได้ลงพื้นที่ที่ถูกคลื่นกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดชลาลัย ทำให้ดินสามขนาดใหญ่ ซึ่งมีอายุยาวนานถูกโค่นล้มทำให้เห็นว่าปีนี้คลื่นกัดเซาะรุนแรงกว่าปกติ ส่วนสาเหตุหลักนั้นเป็นอย่างไรจะต้องพิจารณาว่ามาจากอะไร และการกัดเซาะบริเวณนี้จะต้องเพิ่มทราย เพื่อรักษาสภาพให้คงเดิม ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือจากหลายภาคส่วน นอกจากนี้ในพื้นที่ภาคใต้มีความเสี่ยงที่ต้องเจอกับฤดูมรสุมถึง 2 เดือน เพราะช่วงนี้เป็นช่วงของมรสุม อยากให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการสัญจรทางน้ำ หรือ

การทำประมง โดยเฉพาะพื้นที่อาศัยติดอยู่บริเวณริมชายหาดต่าง ๆ ในฝั่งอ่าวไทย ซึ่งไม่ควรลงเล่นน้ำต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ว่า ลมมรสุมได้เข้ามาในพื้นที่หรือไม่

“กระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้เตรียมพร้อมในพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัด โดยให้จังหวัดมีการเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งได้มีการแจ้งประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทุกพื้นที่แล้ว และทราบว่า จ.นราธิวาส(เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก) เป็นพื้นที่ที่ได้รับน้ำจากหลายส่วน จึงได้มีการหารือร่วมกับผวจ. ถึงสถานการณ์ติดตามคลื่นลมมรสุมอย่างใกล้ชิด รวมถึงการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องจักร เพื่อรับมือกับสถานการณ์อย่างทันที่ หากเกินความสามารถของท้องถิ่น จังหวัด หรือ อบจ. กระทรวงฯจะไปช่วยสนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่ทันที” รมช.มหาดไทย กล่าว.